



## เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

### ประชาสัมพันธ์ “การดำเนินงาน ของ สอ. ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด”

ตามที่ได้มีสื่อมวลชนหลายแขนง นำเสนอข่าวเกี่ยวกับการทุจริตของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ตกเป็นข่าวอยู่ ณ ขณะนี้ ก่อให้เกิดความกังวลและห่วงใยต่อสมาชิกที่มีเงินออมไว้ในสหกรณ์ทั้งหมดทั่วประเทศ รายละเอียดปรากฏในข่าว

คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ตะหนักและเข้าใจในความรู้สึกของสมาชิกทุกคน ที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันด้วยสหกรณ์ฯ มิได้เป็นสถาบันการเงินที่รัฐให้ความคุ้มครองเงินฝาก แต่สมาชิกทุกคนให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในการบริหารของคณะกรรมการดำเนินการที่สมาชิกทุกคนได้เลือกตั้งให้มาเป็นตัวแทนของทุกท่าน

คณะกรรมการขอยืนยันจุดยืนในการบริหารจัดการของ สอ. ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ให้กับสมาชิกทุกท่าน จะบริหารและพัฒนาสหกรณ์ของเราให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อความแข็งแกร่งและยั่งยืนตลอดไป โดยยึดหลัก “ซื่อสัตย์ ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้”

ระบบการตรวจสอบและการรายงาน	
ระบบการจ่ายเงินให้กับสมาชิก	1. โอนผ่านธนาคารเข้าบัญชีของสมาชิกเท่านั้น 2. จ่ายเป็นเช็ค
การลงนามเอกสารเบิกถอนเงินของสหกรณ์	โดยผู้มีอำนาจ 2 คน ใน 6 คน
ระบบการตรวจสอบ	1. เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตามระดับงาน 2. คณะกรรมการบริหาร 3. คณะกรรมการดำเนินการ 4. ผู้ตรวจสอบกิจการ 5. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 6. หน่วยงานราชการ/ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ระบบการรายงาน	1. รายงานคณะกรรมการดำเนินงานทุกเดือน 2. รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ 3. รายงานกรมส่งเสริมและกรมตรวจสอบบัญชี 4. รายงาน สำนักงาน ปปง. 5. นำเสนอข้อมูลให้สมาชิกได้รับทราบทุกเดือน
ระบบการตรวจสอบโดยสมาชิก	เข้าตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้ผ่านระบบ Smartphone โทรศัพท์มือถือ, PC หรือ Notebook 1) Application “ PTTNGBS” 2) Web Site “ PTTNGBSC.COM” <b>( ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง )</b>

สุดท้ายนี้ คณะกรรมการดำเนินการขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนการบริหารงานของสหกรณ์ฯ ด้วยดีตลอดมา หากสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะ เพื่อให้สหกรณ์ของเรามีการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้นขอให้ส่งเข้ามาที่ E-mail : [pttngbs@pttplc.com](mailto:pttngbs@pttplc.com)



ทองพูน กมลเศรษฐ์

ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

เบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ฯ โทร.092-7596998,092-7594018

02-5372000 ต่อ 35027-8 และ 038-274390-5 ต่อ 35027-8